

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6722 - THỨ SÁU NGÀY 11/10/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Cần thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy Đà Lạt phát triển



Sáng 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp đến hết năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Thái - Phó

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh...

Báo cáo của Thành ủy Đà Lạt cho thấy, tính đến 30/9/2024, trong tổng số 22 chỉ tiêu nghị quyết Thành ủy đặt ra năm 2024, có 12 chỉ tiêu đủ điều kiện xem xét, đánh giá; trong đó có 5/12 chỉ tiêu đạt tiến độ so nghị quyết và tăng so với cùng kỳ (tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10,6%; lượng khách du lịch tăng 19,8%; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân tăng 2,32%;...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

"Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần"

BÀI VIẾT ĐĂNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN, SỐ 236, TỪ NGÀY 9 - 10/10/1954

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

"Đòn bẩy" từ Phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu"



Từ Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể điển hình tiên tiến.

Phát huy ba phẩm chất vàng của người lính trong thời đại mới

Lý tưởng cách mạng, tinh thần tự lực - tự cường và trách nhiệm xã hội có thể được xem là ba phẩm chất cốt lõi của các thế hệ cựu chiến binh Lâm Đồng. Thông qua Phong trào thi đua yêu nước

"Cựu chiến binh gương mẫu", các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nhiều giải pháp giúp cán bộ, hội viên phát huy những phẩm chất cao đẹp này, qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Tỏa sáng những tấm gương cựu chiến binh



XEM TRANG 4 + 5

Tiếp tục Chương trình Khát vọng sống

Trong năm 2023, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã vận động tài trợ cho 3.279 hoàn cảnh khó khăn về chi phí chữa bệnh, trợ vốn khởi nghiệp, tặng quà hàng tháng, xây nhà tình thương, hỗ trợ đột xuất... Trong đó, nhiều trường hợp được Hội hỗ trợ từ 100 đến 500 triệu đồng.

TRANG 7

Kích hoạt nông nghiệp tuần hoàn theo hướng tăng trưởng xanh

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Giảm mạnh vi phạm giao thông học đường sau 10 ngày ra quân cao điểm

TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Biển rác thải thành quà tặng - hành động đẹp trong đời sống

TRANG 7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ



Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 7 cán bộ được điều động, bổ nhiệm.



Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Chiều 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các vụ của các Ban Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức

Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Cụ thể, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Đậu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thúy Hằng - Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Bổ nhiệm đồng chí Vũ Đình

Cường - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trần Nhật Huy - Trưởng Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Đức - Trưởng Phòng Quản lý Khoáng sản và Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thành - Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm

Đồng Nguyễn Thái Học nhấn mạnh: Kiện toàn đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rất quan tâm, trân trọng, rà soát, xem xét, đánh giá đội ngũ cán bộ theo tinh thần “dân chủ, khách quan, công tâm, công bằng”. Trên cơ sở đó, lựa chọn sắp xếp, bổ trí cán bộ đúng phương châm “chọn đúng người - giao đúng việc”.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu những đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này hãy bắt tay ngay vào công việc và thể hiện năng lực trong công việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức vô tư, trong sáng. Bởi kết quả làm việc của các đồng chí chính là câu trả lời cho tổ chức, cho cán bộ, đảng viên rằng: sự lựa chọn này là đúng người - đúng việc.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cũng khẳng định: Trên tinh thần “có vào - có ra; có lên - có xuống”,

nếu đội ngũ cán bộ được điều động, bổ nhiệm không chịu rèn luyện phẩm chất đạo đức, không nỗ lực, cố gắng để phát huy năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức sẽ có sự thay đổi.

Đại diện các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này, đồng chí Nguyễn Trần Nhật Huy thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ phát biểu: “Chúng tôi sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Quyền Bí thư Tỉnh ủy trên tinh thần tâm huyết, trách nhiệm. Chúng tôi xin hứa trên cương vị mới, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, không ngừng học hỏi, gương mẫu trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan ban, ngành, địa phương để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao”.

N.NGÀ - C.PHONG

Cần thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm...

TIẾP TRANG 1

... giải quyết việc làm cho lao động tăng 9%); 2/12 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ nhưng tăng so với cùng kỳ (tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.223 tỷ đồng, đạt 64,02% kế hoạch, tăng 15,14% so với cùng kỳ; kết nạp 152/240 đảng viên, đạt 63,33% kế hoạch); 5 chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt...

Tại buổi làm việc, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các đồng chí lãnh đạo thành phố trao đổi chi tiết những kết quả làm được và vướng mắc, khó khăn đang tồn tại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là những vấn đề quan trọng được dư luận quan tâm như: quy hoạch đô thị; quy hoạch giao thông; quy hoạch 3 loại rừng; quản lý trật tự xây dựng đô thị; quản lý đất đai; đảm bảo vệ sinh môi trường; chất lượng đội ngũ cán bộ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái khẳng định những giá trị rất lớn về cảnh quan và môi trường của TP Đà Lạt. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề cập đến những vấn đề mà Đà Lạt cần nỗ lực để cùng với các sở, ngành của tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ như: Vấn đề xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở; hình thành các khu, điểm kinh doanh chất lượng nhằm tăng động lực phát triển cho thành phố; rà soát lại các dự án đầu tư vào hồ Tuyền Lâm để có định hướng phát triển nhằm khai thác hết những giá trị của khu vực này; thanh tra lại việc cấp phép xây dựng của TP Đà Lạt, nếu có vấn đề sẽ xử lý triệt để để không còn dư luận trong Nhân dân; đẩy mạnh thu ngân sách

nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường làm thay đổi bộ mặt của thành phố; bảo đảm an sinh xã hội... Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Lãnh đạo TP Đà Lạt phải chủ động đề xuất, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thủ tục và nỗ lực quyết tâm để cùng với UBND tỉnh và các sở, ngành có phương án giải quyết cũng như có căn cứ để trình xin ý kiến từ Trung ương”.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng: Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, TP Đà Lạt đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là về công tác cán bộ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố. Trong số những nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Phạm Thị Phúc đặc biệt nhấn mạnh: Cần chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sáng về đạo đức, tận tụy phục vụ Nhân dân. Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn người dân làm đúng, tuyệt đối không phải đợi người dân làm sai rồi xử lý. Thành ủy cần thực hiện chặt chẽ hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền...

Kết luận buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học khẳng định: Đà Lạt là đô thị đặc biệt và rất đặc biệt không chỉ giá trị với Lâm Đồng mà còn có ảnh hưởng với cả nước và bạn bè quốc tế. Đà Lạt là bộ mặt

của Lâm Đồng, là thành phố du lịch, thành phố thông minh. Thời gian qua lãnh đạo thành phố đã làm được nhiều việc để Đà Lạt luôn là địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh việc gìn giữ và phát huy những gì đã có, lãnh đạo TP Đà Lạt cần nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mới để tạo ra sự khác biệt và hấp dẫn cho thành phố. Đây là thời điểm Đà Lạt cần bút phá, cần nước rút để tạo sự chuyên biến với 5 nhiệm vụ cụ thể sau:

Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung, rà soát, đánh giá, kiện toàn đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, chuẩn bị trước một bước cho Đại hội Đảng bộ TP Đà Lạt lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo chọn đúng người - giao đúng việc. Bởi như thế mới phát huy được vai trò nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo ra sự phát triển cho thành phố; tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư; tạo niềm tin trong Nhân dân vào đội ngũ cán bộ và ủng hộ vào các quyết sách phát triển của địa phương; tạo ra sự năng động, sáng tạo và khẳng định nét đẹp trong nhân cách con người Đà Lạt.

Cần làm cho TP Đà Lạt xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn để tạo ra sự khác biệt cho du lịch Đà Lạt. Festival Hoa lần thứ X - năm 2024 kéo dài 1 tháng tới đây sẽ là cơ hội để các cá nhân, các phường, xã và lãnh đạo TP Đà Lạt tập trung thực hiện nhiệm vụ với các mô hình, sản phẩm cụ thể. Thành phố cần

phát động cuộc vận động để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi khu phố... cùng tham gia vào để chung sức thực hiện hiệu quả vì mục tiêu chung là làm cho thành phố xanh - sạch - đẹp hơn.

Trong quản lý trật tự xây dựng, TP Đà Lạt cần rà soát lại để có phương án xử lý đối với các công trình đã vi phạm trước đây và dứt khoát không để vi phạm mới xảy ra. Lãnh đạo Thành ủy cần xác định rõ trách nhiệm để công trình vi phạm ở đâu, bí thư, chủ tịch phường, xã đó phải chịu trách nhiệm. Việc xử lý cán bộ vi phạm phải được thực hiện nghiêm.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân cần được thực hiện đúng quy định. Việc xử lý những kiến nghị chính đáng của người dân cần được thực hiện kịp thời, đảm bảo công bằng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Xem xét lại các công trình, điểm tham quan du lịch để có phương án tôn tạo, đầu tư, nâng cấp như: Vườn hoa thành phố, cảnh quan môi trường quanh hồ Xuân Hương, khu vực hồ Tuyền Lâm... Khẩn trương triển khai việc xây dựng công viên Trần Quốc Toàn, công viên Ánh Sáng, đường lên Đồi Cù. Cần có phương án xây dựng khu dịch vụ cao cấp để thu hút khách du lịch đến với Đà Lạt. Lãnh đạo TP Đà Lạt cần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để đưa thành phố phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

NGỌC NGÀ

Kích hoạt nông nghiệp tuần hoàn theo hướng tăng trưởng xanh

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng bắt đầu kích hoạt phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn đến năm 2030. Qua đó, xây dựng và nhân rộng mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông hộ xử lý phụ phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản để tái sản xuất, sử dụng, giảm lượng rác thải ra môi trường, tạo ra giá trị gia tăng theo chuỗi giá trị nông sản khép kín.

Phụ phẩm của ngành này làm đầu vào của ngành kia

Với vai trò trụ cột phát triển nông nghiệp tuần hoàn, 2 lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi trên toàn tỉnh từ nay đến năm 2030 được tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyên giao công nghệ mới tiết kiệm vật tư đầu vào; đồng thời thu gom, tái chế sử dụng nguồn phụ phẩm thải ra. Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt chuyên giao công nghệ sản xuất các giống cây trồng kháng sâu bệnh, thích nghi với biến đổi khí hậu; sử dụng sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc sinh học, thảo mộc; chế phẩm kích kháng thực vật, phục hồi dinh dưỡng đất; chế phẩm bảo quản nông sản; quy trình sản xuất trái vụ; xử lý, tái chế phụ phẩm, giảm phát thải khí nhà kính. Lĩnh vực chăn nuôi chuyên giao công nghệ sản xuất thức ăn bổ sung giá trị dinh

dưỡng cao, giảm lượng chất thải; quy trình chăn nuôi không chất thải; thu gom, xử lý, tái chế phụ phẩm làm năng lượng tái tạo, phân bón.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng cũng tập trung nghiên cứu, chuyên giao công nghệ thức ăn bổ sung thủy sản từ phụ phẩm nông nghiệp; các chế phẩm sinh học xử lý môi trường; quy trình công nghệ nuôi nguồn nước không chất thải; thu gom, xử lý tái sử dụng nước nuôi khép kín, xử lý bùn thải, nước thải trong nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, chuyên giao công nghệ xử lý, tái chế phụ phẩm lâm nghiệp làm nhiên liệu sinh học, ván gỗ, pallet, tấm cách nhiệt; phục hồi diện tích rừng tự nhiên nghèo bị suy thoái, phát triển mô hình lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, mô hình nông - lâm kết hợp.

“Toàn tỉnh nghiên cứu, chuyên giao sản xuất tuần hoàn kết hợp giữa trồng trọt - chăn nuôi - thủy



Phân bón trùn quế của Hợp tác xã Phụ nữ Trùn quế Đơn Dương sử dụng canh tác cây trồng theo quy trình tuần hoàn.

sản - lâm nghiệp; nông nghiệp sinh thái, hữu cơ; giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả và thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt nhân rộng quy trình xử lý phụ phẩm trồng trọt làm phân bón hữu cơ, than sinh học, thức ăn chăn nuôi, chất đốt; xử lý phụ phẩm chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, sản xuất nhiên liệu khí sinh học; nuôi sinh vật có ích; chuyển hóa chất thải thành phân bón hữu cơ và thức ăn chăn nuôi...”, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng thông tin thêm. Theo đó, mục đích phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn kết hợp giữa

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp để tái sử dụng phụ phẩm của ngành này làm đầu vào của ngành kia, góp phần nâng cao giá trị, giảm chi phí sản xuất và kết nối bền vững các ngành hàng nông sản.

5 nhóm giải pháp phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Với khâu đầu ra của sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn đến năm 2030, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, hình thành

các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong vùng, mở rộng diện tích sản xuất tuần hoàn. Thứ hai, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn tiêu chuẩn chứng nhận trong nước và quốc tế; xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối doanh nghiệp. Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn. Thứ tư, kết nối nghiên cứu khoa học và công nghệ về kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Thứ năm, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến phụ phẩm nông nghiệp, chất thải hữu cơ thành phân bón, giá thể trồng trọt, thức ăn chăn nuôi...

Thực hành đồng bộ 5 nhóm giải pháp vừa nêu, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đến năm 2030 phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp gồm: Ít nhất 20% nhiệm vụ khoa học công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng và chuyên giao; tồn thất sau thu hoạch nông, lâm, thủy sản chủ lực giảm 0,5-1%/năm; 70% phụ phẩm, chất thải trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản chủ lực, 60% chất thải chăn nuôi trong nông hộ và 100% chất thải trang trại được thu gom, tái sử dụng...

VĂN VIỆT

Lâm Hà: Linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Từng bước tháo gỡ khó khăn

Dự án đầu tư xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà có tổng mức đầu tư là hơn 42 tỷ đồng được phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Lâm Hà cho biết, công trình được khởi công vào ngày 3/1/2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025. Đến nay, kế hoạch vốn đã bố trí là 31,897 tỷ đồng, đã giải ngân 31,54 tỷ đồng. Riêng năm 2024, tính đến nay, đơn vị đã giải ngân được 11,646 tỷ đồng, đạt 97,05% kế hoạch vốn của năm.

Công trình được xây dựng nhằm đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Lâm Hà, góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa - thể thao, thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công trình đang dần được hoàn thiện tại các hạng mục như khối nhà thiếu nhi đã thi công xong phần thân, phần mái. Hiện đang thi công phần hoàn thiện sơn nước, lắp đặt ống điện, thi công trần nhôm, vách tiêu âm, sàn epoxy... Khối nhà vệ sinh, nhà lọc nước đã thi công xong phần mái, đang triển khai thi công phần hoàn thiện sơn nước, lát nền. Bể bơi, bể cân bằng đã thi công xong phần thô, đang chuẩn bị thi công phần hoàn thiện ốp lát gạch và mái che; hạ tầng đang thi công sân bê tông, lát gạch terrazzo. Đối với phần kê đá và bể phòng cháy chữa cháy đều đã thi công xong.

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để việc giải ngân vốn đầu tư công đạt theo kế hoạch đề ra, UBND huyện Lâm Hà đã và đang tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.



Khối công trình Nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà hiện đã thi công xong phần thân, phần mái.

Năm 2024, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng được giao 51 dự án với tổng số vốn bố trí là 357.879 triệu đồng; lũy kế thanh toán vốn đến ngày 1/10 là 129.661/357.879 triệu đồng; đạt tỷ lệ 36,23% so với kế hoạch giao. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công gồm 27 dự án với tổng số vốn bố trí năm 2024 là 304.609 triệu đồng; lũy kế thanh toán vốn đến ngày 1/10 là 113.597/304.609 triệu đồng; đạt tỷ lệ 37,29% so với kế hoạch giao.

Đối với 6 dự án được chuyển từ năm 2023 sang năm 2024 là 180.011 triệu đồng. Tính đến ngày 1/10, đơn vị đã giải ngân được 673/180.013 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Ban đã ký kết hợp đồng 12 công trình; đã triển khai thi công 11 công trình và bàn giao đưa vào sử

dụng 17 công trình; trong đó 2 công trình bàn giao tạm.

Ông Hoàng Ngọc Thành - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Lâm Hà cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp bởi gặp khó khăn, vướng mắc tại một số công trình trọng điểm; trong đó có những vướng mắc vượt thẩm quyền và phải đợi hướng dẫn, tháo gỡ từ cấp huyện và tỉnh như công tác đền bù giải phóng mặt bằng của một số công trình chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch đầu tư công của năm tại hồ chứa nước Đông Thanh, đường vành đai Đinh Văn - Đa Đồn, đường Phi Tô đi xã Lát (Lạc Dương)... Ngoài ra, trong thời gian này, địa phương đang bước vào mùa mưa, nên ảnh hưởng

tới quá trình thi công, xây dựng tại các công trình...”.

“Chạy nước rút” những tháng cuối năm

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà khẳng định: “Trong thời gian qua, để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, UBND huyện đã đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát các đơn vị trúng thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình; tranh thủ lập thủ tục thanh quyết toán đối với các công trình đã có khối lượng hoàn thành. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát từ khâu khảo sát thiết kế đến thi công xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng công trình đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện tập trung yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng kế hoạch phê duyệt”.

Xác định triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Lâm Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và chủ động, tranh thủ, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là hết năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm đang là vấn đề cấp bách đặt ra đối với

huyện Lâm Hà. Do đó, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, địa phương đang tích cực tháo gỡ nhằm chạy “nước rút” trong giải ngân vốn đầu tư công.

Trong thời gian tới, huyện Lâm Hà tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án để tổ chức thực hiện ngay sau khi được phê duyệt chủ trương. Đặc biệt, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công các công trình, dự án. Tiếp tục chỉ đạo, rà soát để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các công trình, dự án, đặc biệt đối với công trình vành đai Đinh Văn - Đa Đồn, hồ chứa nước Đông Thanh, đường giao thông từ xã Phi Tô đi xã Lát, đường giao thông xã Tân Văn đi xã Đa Đồn. Ngoài ra, hoàn thành công tác bố trí tài chính cho các hộ dân bị thu hồi đất của dự án hồ chứa nước Đông Thanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, tiểu dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà nhấn mạnh: “Huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo quy định. Kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đối với những công trình không đảm bảo tiến độ. Đồng thời, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xây dựng chậm tiến độ giải ngân đầu tư công”. **THÂN THU HIỀN**

"ĐÒN BẦY" TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU"



Ông Vũ Công Tiến
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng.

Sau nhiều năm triển khai, Phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành nguồn động lực to lớn, thúc đẩy cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh không ngừng phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2019 - 2024, phóng viên (PV) Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn với ông Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, về những thành quả nổi bật của phong trào, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai, cũng như định hướng phát triển phong trào trong giai đoạn tới.



Từ Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" đã xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể điển hình tiên tiến.

PV: Thưa ông, ông có thể chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu"? Phong trào này đã có những tác động tích cực như thế nào đối với hoạt động Hội và đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế - xã hội (KT-XH) tại địa phương?

Ông Vũ Công Tiến: Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, hội viên CCB tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu chính của phong trào là nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong và đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH ở địa phương.

Trong suốt nhiều năm qua, CCB Lâm Đồng luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. Đáng chú ý, hiện có gần 1.600 hội viên CCB trên toàn tỉnh đang tham gia tích cực vào công tác an ninh từ cấp xã, phường, thị trấn đến các thôn, buôn, tổ dân phố. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã lắp đặt 175 hộp thư tố giác tội phạm, hòa giải thành công hơn 1.480 vụ mâu thuẫn, giúp đỡ và giáo dục trên bộ 318 thanh thiếu niên, tổ chức hơn 5.000 lượt tuần tra và cung cấp 1.880 tin liên quan đến an ninh trật tự. Những đóng góp này đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương.

Về phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền và vận động kết nạp hội viên. Tính đến tháng 9/2024, Hội đã kết nạp thêm hơn 4.550 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 28.810 người, với 13 tổ chức Hội trực thuộc và 161 tổ chức cơ sở. Hàng năm, 100% Hội CCB huyện, thành phố, Trường Đại học Đà Lạt và hơn 95% Hội cơ sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, trên 20% đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, hơn 97% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu".

Phong trào không chỉ thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của CCB

mà còn tạo động lực để hội viên tích cực tham gia các phong trào phát triển KT - XH. Điển hình, trong 5 năm qua, CCB tỉnh đã đóng góp hơn 13.200 m² đất, gần 4 tỷ đồng và hơn 22.800 ngày công lao động, xây mới và sửa chữa 529 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 460 km kênh mương nội đồng và trồng hơn 15.200 cây xanh và bảo vệ 381 ha rừng. Những thành quả này đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Có thể khẳng định, Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" không chỉ giúp CCB Lâm Đồng phát huy vai trò tiên phong, mà còn là động lực quan trọng trong việc củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phong trào này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, đồng thời khẳng định vị thế và vai trò của CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

PV: Để Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" được lan tỏa sâu rộng và phát huy hiệu quả, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã có những hoạt động gì, thưa ông?

Ông Vũ Công Tiến: Để phong trào lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả, Hội CCB tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng. Trước hết, Hội luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cụm thi đua 10 và Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng các đoàn thể tỉnh. Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua "CCB gương mẫu", đồng thời ký kết giao ước thi đua với các cụm thi đua, hội CCB các huyện, thành

phố, Trường Đại học Đà Lạt, cũng như các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp phong trào lan tỏa rộng khắp. Phong trào còn được lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Trung ương và địa phương phát động, như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Đặc biệt, Hội đã triển khai hiệu quả các phong trào chuyên đề của CCB như: "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", "CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông". Điều này giúp phong trào có tính lan tỏa sâu rộng và thiết thực hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để phong trào luôn mới mẻ và thu hút, Hội đã liên tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng giai đoạn. Đồng thời, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã tạo thêm động lực, giúp phong trào thi

đua triển khai đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, các hội viên CCB luôn phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

PV: Thưa ông, để Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, thời gian tới, Hội CCB tỉnh có định hướng, mục tiêu và những giải pháp gì?

Ông Vũ Công Tiến: Giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp CCB phát huy hơn nữa phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới". Tinh thần nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, hội viên CCB sẽ là động lực mạnh mẽ để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Hội sẽ quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng; từ

đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Hội. Các phong trào thi đua sẽ được triển khai một cách sâu rộng, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi ở mọi cấp Hội và trong từng cán bộ, hội viên.

Trên cơ sở đó, các cấp Hội CCB trong toàn tỉnh sẽ tập trung xây dựng tổ chức, hoạt động Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở. Cán bộ, hội viên CCB tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên.

Đặc biệt, Hội sẽ chú trọng thực hiện Chi thị số 34 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ, đảng viên vì lợi ích chung. Các cấp Hội sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua cao điểm "Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước" từ nay đến hết năm 2025, cùng với các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn do Trung ương và địa phương phát động.

Ngoài ra, Hội sẽ chú trọng xây dựng, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Công tác khen thưởng sẽ được thực hiện một cách công bằng, khách quan, nhằm kịp thời động viên các tập thể và cá nhân tiêu biểu, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà.

PV: Xin cảm ơn ông!
NHẬT QUỲNH (thực hiện)

Phát huy ba phẩm chất vàng của người lính trong thời đại mới

• Lý tưởng cách mạng

Ông Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, để CCB phát huy truyền thống cách mạng, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thông qua Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu", các cấp Hội vẫn luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở trong và ngoài nước để hội viên nắm vững. Nhờ vậy, bản lĩnh chính trị của những người lính "Cụ Hồ" ngày càng được phát huy, trở thành lực lượng nòng cốt chính trị trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB các cấp luôn duy trì đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước; tích cực đấu tranh phòng, chống tham quan liêu, tham nhũng. Luôn nhất quán trong lời nói và hành động, CCB ngày càng được Nhân dân đồng viên tham gia chính quyền. "Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.700 hội viên CCB được tin nhiệm bầu giữ các vị trí quan trọng trong cấp ủy chính quyền và Hội đồng Nhân dân các cấp", ông Vũ Công Tiến cho biết.

Mặt khác, các cấp Hội đã phối hợp hiệu quả với Đoàn Thanh niên,

Lý tưởng cách mạng, tinh thần tự lực - tự cường và trách nhiệm xã hội có thể được xem là ba phẩm chất cốt lõi của các thế hệ Cựu chiến binh (CCB) Lâm Đồng. Thông qua Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu", các cấp Hội CCB tỉnh đã có nhiều giải pháp giúp cán bộ, hội viên phát huy những phẩm chất cao đẹp này, qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

trường học tổ chức hơn 1.120 buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống yêu nước cho hơn 127.000 lượt thanh thiếu niên, củng cố 305 chi đoàn, bồi dưỡng 139 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Qua đó, góp phần "tiếp lửa", thổi bùng ngọn lửa cách mạng cho thế hệ tương lai của đất nước.

• Tinh thần tự lực, tự cường

Trong phát triển kinh tế, CCB tỉnh xác định ý chí tự lực, tự cường là yếu tố tiên quyết giúp CCB ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng. Vì vậy, trong quá trình triển khai phong trào, các cấp Hội luôn chú trọng khơi dậy các phẩm chất này, giúp hội viên CCB chủ động ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh phù hợp.

Theo đó, một mặt, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, kinh tế tập thể, chuỗi giá trị, công nghệ cao. Mặt khác, Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức tín dụng... để hỗ trợ vốn, chuyển giao



CCB Lâm Đồng gương mẫu, đi đầu, góp phần xây dựng nông thôn mới.

khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiếp thị sản phẩm.

Nhờ vậy, 5 năm qua, toàn Hội đã giảm được 103 hộ nghèo, 237 hộ cận nghèo. Đồng thời, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi như CCB Nguyễn Tấn Chơ (Lâm Hà) với mô hình xuất khẩu chuỗi Laba, CCB Trần Ngọc Hòa (Đà Lạt) với mô hình trồng hoa công nghệ cao, CCB Lê Quang Sơn (Đạ Huoai) với mô hình du lịch miệt vườn... Những hình mẫu này đã tiếp thêm động lực,

cổ vũ đồng đội vươn lên, giúp lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo, chủ động trong xây dựng cuộc sống ra đồng đảo người dân, góp phần xây dựng một xã hội giàu đẹp, văn minh.

• Trách nhiệm xã hội

Không chỉ có lý tưởng cách mạng cao đẹp, tự lực tự cường trong đời sống, CCB Lâm Đồng còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội. Để tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên thuận lợi góp sức lực, tài năng, trí

tuệ cho cộng đồng - xã hội, theo ông Vũ Công Tiến, những năm qua, Hội CCB các cấp đã lồng ghép Phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" vào các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương; đặc biệt là các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Nông thôn mới, hỗ trợ đồng đội, đồng bào khó khăn...

Chỉ trong 5 năm qua, CCB trên toàn tỉnh đã ủng hộ hơn 9 tỷ đồng vào các quỹ, gửi hơn 75 tỷ đồng vào Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người nghèo. Đồng thời, "CCB đã thăm, tặng hơn 24.000 suất quà cho các gia đình CCB khó khăn, các thương binh, bệnh binh, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ lụt gần 2,8 tỷ đồng", ông Vũ Công Tiến cho biết.

Những nghĩa cử này là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội của những người lính "Cụ Hồ". Phẩm chất này, cùng với lý tưởng cách mạng cao đẹp và tinh thần tự lực - tự cường, đã góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong thời bình, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của CCB trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

LÂM TRANG

Tỏa sáng những tấm gương cựu chiến binh

Thời chiến, họ anh dũng, kiên trung trên mặt trận. Thời bình, họ lại tiên phong, đi đầu gương mẫu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Dẫu trong hoàn cảnh nào, những người cựu chiến binh (CCB) trên vùng đất Lâm Đồng vẫn luôn rạng ngời tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người lính "Bộ đội Cụ Hồ".



Ông Lê Đình Minh
Chủ tịch Hội CCB huyện Đơn Dương

Khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB huyện Đơn Dương, ông Lê Đình Minh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, cũng như ý chí chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ, chức trách được giao.

Ông đã cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ huyện Hội xây dựng Nghị quyết, kế hoạch và tổ chức phát động thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" một cách thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB huyện Đơn Dương đã cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết, cũng như các phong trào thi đua đề ra.

Bản thân ông Minh thường xuyên học tập, nghiên cứu, tìm tòi phương pháp mới, cách làm hay. Từ đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác Hội để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, kịp thời. Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội. Phối hợp làm tốt công tác vận động hội viên, quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.



Ông Trần Ngọc Hòa
Chi hội trưởng Hội CCB tổ dân phố Măng Line, Phường 7, TP Đà Lạt

Tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp cho xã hội

Sau những tháng năm chiến đấu trên nhiều mặt trận rồi trở về địa phương, năm 1997, ông Trần Ngọc Hòa quyết định rời quê hương Thái Bình, đến TP Đà Lạt để sinh sống, làm ăn. Hành trang mang theo không có gì ngoài sự cần cù, chịu khó. Từ những ngày đầu chăm chỉ làm thuê cuốc mướn, ông dần tích lũy vốn để thuê đất xây dựng nhà kính, trồng hoa cúc cắt cành. Với sự đồng thuận của vợ cùng các con, đến nay, gia đình ông đã có 5 ha trồng hoa theo hướng công nghệ cao.

Không những vượt khó, tích cực lao động sản xuất để làm giàu chính đáng, ông Trần Ngọc Hòa còn đưa bà con, anh em, bạn bè, con cháu,... tới Đà Lạt để lập nghiệp, xây dựng cuộc sống mới. Đến năm 2022, ông đã đưa được 160 hộ với 600 lao động vào Đà Lạt để thuê đất, dựng nhà kính trồng hoa với diện tích 70 ha, mang lại thu nhập ổn định cho các hộ gia đình. Bản thân ông đã giúp đỡ được hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, chỉ bảo cách chăm sóc cây trồng, cho mượn vốn làm ăn...

Bên cạnh đó, ông Hòa cùng gia đình còn tích cực đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đồng thời thành lập Quỹ Hội đồng hương, Quỹ khuyến học, vận động ủng hộ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt...



Ông Ngô Mạnh Hùng
Chủ tịch Hội CCB thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

Thực hiện hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ mô hình Camera an ninh

Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB thị trấn Đạ Tẻh, ông Ngô Mạnh Hùng đã tích cực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Công an thị trấn, cấp ủy chi bộ cùng cố, duy trì Tổ tự quản An ninh trật tự và Vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, từ tháng 4/2021, ông Ngô Mạnh Hùng cùng Hội CCB thị trấn Đạ Tẻh đã tổ chức lễ ra mắt mô hình "Camera an ninh" tại Chi hội CCB Tổ dân phố 2B, vận động cán bộ, hội viên đóng góp kinh phí lắp đặt 8 mắt camera và 1 đầu thu. Hệ thống Camera đã phát huy tác dụng tích cực trong việc cùng với lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, được cán bộ, hội viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Từ những thành công bước đầu, năm 2022, Hội CCB thị trấn Đạ Tẻh đã triển khai nhân rộng mô hình Camera an ninh ra toàn địa bàn thị trấn với 22 chi hội. Qua trích xuất dữ liệu hình ảnh từ hệ thống Camera an ninh đã giúp lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, làm rõ nhiều sự việc. Từ đó đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

VIỆT QUỲNH

Giảm mạnh vi phạm giao thông học đường sau 10 ngày ra quân cao điểm

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, từ ngày 1-31/10/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Lâm Đồng đã triển khai ra quân Tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng CSGT Lâm đồng đã bố trí 65 ca tuần tra, kiểm soát với 223 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm tại các tuyến đường, trước cổng các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Và chỉ trong buổi sáng ra quân đầu tiên, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 671 phương tiện do học sinh điều khiển và đã phát hiện, xử lý 115 trường hợp vi phạm, tạm giữ 71 xe mô tô.

Thống kê từ ngày 1-9/10, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện 591 ca tuần tra kiểm soát. Theo đó đã lập 475 biên bản vi phạm trong lứa tuổi học sinh, tạm giữ 341 xe mô tô; trong đó, các lỗi chủ yếu là chưa đủ tuổi 325 trường hợp, giao xe 113 trường hợp, nồng độ cồn 2 trường hợp, tốc độ 4 trường hợp, không chấp hành 7 trường hợp và không đội mũ bảo hiểm 26 trường hợp...

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Đợt ra

Thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Thống kê chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên cả nước tăng 21,64% so với thời gian trước liền kề. Con số thống kê cho thấy, số vụ tai nạn liên quan đến học sinh tăng đáng kể, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

quân này, lực lượng CSGT không chỉ tập trung vào việc xử lý vi phạm mà còn chú trọng phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền sâu, rộng cho các em trong lứa tuổi học sinh các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông. Đặc biệt, cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, phối hợp áp dụng các chế tài xử lý linh hoạt, CSGT còn đặc biệt chú trọng đến việc đề làm sao đảm bảo các quy định của pháp luật về quyền trẻ em. Quá trình xử lý đa phần là mềm dẻo, nhưng nghiêm khắc, không gây bức xúc cho phụ huynh học sinh và làm ảnh hưởng đến tâm lý lứa tuổi học sinh; trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác phải ghi nhận đầy đủ, rõ ràng để làm căn cứ xử lý theo quy định; đồng thời, phát hiện những tồn tại, bất cập và kiến nghị các biện pháp trong công tác quản lý, giáo dục.

Lãnh đạo Phòng CSGT cũng chỉ đạo quá trình thực hiện chuyên đề này phải chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, phối hợp nắm chắc trên địa bàn có các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ



CSGT lập biên bản xử lý lỗi vi phạm giao thông của học sinh và mời phụ huynh đến để nhắc nhở.

chức chính trị - xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, thôn, xóm, tổ dân phố để phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và xử lý sao đạt hiệu quả cao nhất.

Thực tế suốt thời gian triển khai, các cán bộ CSGT cũng cho biết, trong những buổi đầu ra quân, có nhiều trường hợp các CSGT vì thương các cháu sẽ bị trễ giờ học nếu chờ xử lý vi phạm, một số cháu khi bị dừng xe có dấu hiệu lo lắng, bị sốc tâm lý... nên các chiến sĩ CSGT đã linh động, chưa bắt xe, xử lý vội mà chờ đến buổi trưa các cháu đi học về mới đợi ở cổng để xử lý. Quá trình xử lý, cũng mời

phụ huynh học sinh đến để trao đổi, chứng kiến.

Sau 10 ngày duy trì thường xuyên, liên tục, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của phụ huynh và các em học sinh. Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy đi học đã giảm đáng kể. Phụ huynh cũng ý thức, không giao xe cho con đi học khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái. Đặc biệt, trong 2 ngày gần nhất đây đã không ghi nhận trường hợp học sinh nào bị xử lý hành chính.

Có thể thấy rằng, đợt cao điểm

kết hợp hài hòa giữa xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền đã phần nào giúp học sinh và phụ huynh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chấp hành Luật Giao thông, góp phần vào việc xây dựng môi trường giao thông an toàn. Đặc biệt, đợt cao điểm lần này góp phần vào việc xử lý khá tốt nhận thức của cả phụ huynh, lẫn nhà trường và phụ huynh về vấn đề an toàn giao thông trong học đường, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.

"Chúng tôi mong muốn sau đợt cao điểm ra quân đồng bộ trên toàn tỉnh lần này sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của học sinh và phụ huynh; từ đó xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh và phụ huynh" - Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp nhấn mạnh.

Đợt ra quân Tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc giảm mạnh vi phạm giao thông trong học đường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh cho học sinh một cách bền vững sau đợt cao điểm này, rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các ngành chức năng và nhà trường, phụ huynh trong việc tự giác chấp hành Luật Giao thông cũng như văn hóa giao thông của học sinh.

NGUYỄN NGHĨA

Kiên quyết với nạn trộm cắp nông sản, phá hoại cây trồng

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc các đối tượng phá hoại cây trồng, trộm cắp nông sản tại một số huyện gây bất an cho người dân địa phương.

Phổ biến nhất là hình thức chặt phá, đẽo ngang gốc cây đã gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Gần đây ngày 20/9 anh Vũ Đình Dũng (42 tuổi, ngụ thôn Tân Hợp, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) tới vườn chăm sóc chanh dây như thường lệ, bất ngờ thấy từng vạt chanh dây đang trong thời kỳ cho thu hoạch bị kẻ xấu cắt ngang, không còn khả năng phục hồi.

Theo anh Dũng, đầu năm 2024, gia đình anh xuống giống 450 gốc chanh dây và làm giàn trên diện tích 5.000 m². Theo kiểm đếm sơ bộ vườn chanh dây nhà anh Dũng bị kẻ xấu chặt 325 gốc trên tổng số 450 gốc bị cắt ngang. Số gốc còn lại nằm rải rác, không thể tiếp tục chăm sóc, gia chủ buộc phải phá bỏ để xuống giống cây trồng khác. Với giá bán hiện tại là 20.000 đồng/kg, hậu quả



Một hộ dân ở huyện Lâm Hà bị các đối tượng nhỏ trộm gừng tới kỳ thu hoạch.

do kẻ phá hoại gây ra đối với gia đình anh Dũng không hề nhỏ.

Tới ngày 23/9, cũng trên địa bàn huyện Lâm Hà, anh Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, xã Hoài Đức) tá hỏa khi vườn gừng của gia đình anh bị kẻ gian nhỏ trộm 11 luống chuẩn bị thu hoạch, trong đương khoảng 1,5 tấn gừng tươi. Trước đó, anh Tuấn thuê 1,4 ha đất tại xã Phúc Thọ để trồng gừng. Đến nay, vườn gừng của gia đình anh đang phát triển tốt, khoảng 2 tháng nữa

sẽ cho thu hoạch. Theo tính toán của anh Tuấn trên diện tích 1.000 m² khoảng 2 tháng nữa sẽ thu được từ 4 đến 5 tấn củ. Với giá gừng khoảng 13.000 đồng/kg, gia đình anh Tuấn bị thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/9, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh cũng xảy ra tình trạng kẻ xấu phá hoại vườn sầu riêng đã cho thu hoạch của gia đình anh Cao Thành Trung (37 tuổi, ngụ Thôn 5, xã Quốc Oai). 17 cây sầu riêng của gia đình anh Trung

đã bị kẻ xấu dùng dao chặt, cạo lóc hết vỏ ở gốc, số còn lại bị chặt nhiều nhát vào thân cây và chưa thể thống kê cụ thể. Theo anh Trung, vườn sầu riêng của anh trồng gần 4 năm tuổi, hiện đã thu bó, dự kiến mùa sầu riêng năm 2025 tới sẽ cho thu hoạch chính. Thời gian gần đây, anh không có mâu thuẫn gì với ai. Việc hàng chục cây sầu riêng bị phá hoại gây thiệt hại lớn về kinh tế của gia đình anh.

Theo các đơn vị chức năng địa phương, một số vụ việc trộm, phá hoại nông sản trên địa bàn thời gian gần đây xảy ra vào đêm tối, tại những nơi hẻo lánh xa khu dân cư nên rất khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Bên cạnh đó, các vụ việc còn xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc tranh chấp tài sản, đất đai. Hậu quả của việc trộm cắp, phá hoại nông sản không chỉ gây thiệt hại lớn cho các hộ dân liên quan mà nguy hiểm hơn, nếu không được điều tra, làm rõ, xử lý dứt điểm để răn đe sẽ làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh - trật tự ở cơ sở, dẫn tới bức xúc, hoang mang trong Nhân dân.

Do đó, ngay khi tiếp nhận trình báo của các bị hại những vụ việc

trên, lực lượng Công an ở cơ sở đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thống kê thiệt hại, khám nghiệm hiện trường, định giá tài sản, đồng thời mời những người có liên quan tới làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác xác minh. Riêng vụ phá hoại vườn sầu riêng tại xã Quốc Oai, ngày 30/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Tẻh đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc.

Hiện nay, bà con nhân dân địa phương chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024. Và với giá cà phê cao kỷ lục từ 110.000 - 112.000 đồng/kg nhân khô (giá cập nhật ngày 10/10), người dân cũng không khỏi lo lắng kẻ gian trộm cắp nông sản. Do đó, các đơn vị chức năng các địa phương đã có kế hoạch đảm bảo an ninh - trật tự, tránh trộm cắp mùa vụ cà phê; đồng thời, xây dựng giải pháp đôi công để tránh thiếu hụt nhân công trong mùa vụ thu hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động thu mua, ngăn chặn và xử lý những hành vi ép giá, ép cân để trực lợi.

CHÍNH THÀNH

Tiếp tục Chương trình Khát vọng sống

Riêng tháng 9/2024, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Chương trình Truyền hình nhân đạo "Khát Vọng Sống" TP Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương huyện Đức Trọng và Cát Tiên tổ chức chương trình trao tài trợ cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Cụ thể, Chương trình đã trao tài trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (ở Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng) và gia đình anh Long Văn Tinh (Tổ dân phố 4, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên), với số tiền và hiện vật mỗi gia đình trị giá trên 200 triệu đồng. Điểm chung của 2 gia đình này là kinh tế dựa vào việc làm thuê với thu nhập không ổn định, gánh nặng bệnh tật, con nhỏ, cha mẹ già...

Người phụ nữ gánh nặng chồng, con và bệnh tật

Địa chỉ nhà của chị Nguyễn Thị Hạnh ghi số 01, Phi Nôm, Hiệp Thạnh nhưng phải qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo mới tìm ra. Đó là căn nhà tôn rộng hơn 30 mét vuông, và vì thương hai vợ chồng nghèo nên người hàng xóm cho thuê với giá 500 ngàn đồng một tháng.

Chị Hạnh năm nay 43 tuổi có chồng là anh Đặng Ánh Ngọc, 39 tuổi. Tha phương lập nghiệp, anh chị từ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tìm vào khu Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng để làm thuê. Cái nghề cắt hành lá chẳng qua trường lớp đào tạo nào nhưng cứ làm mãi thành quen, vì

Trong năm 2023, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã vận động tài trợ cho 3.279 hoàn cảnh khó khăn về chi phí chữa bệnh, trợ vốn khởi nghiệp, tặng quà hàng tháng, xây nhà tình thương, hỗ trợ đột xuất... Trong đó, nhiều trường hợp được Hội hỗ trợ từ 100 đến 500 triệu đồng.

thể các chủ vườn vẫn ưu tiên gọi hai vợ chồng chị Hạnh đi làm, mỗi tháng hai người kiếm được gần 6 triệu đồng để nuôi ba đứa con ăn học.

Vậy mà bất ngờ tai nạn ập đến, anh Ngọc bị xe tông, chấn thương sọ não phải phẫu thuật lấy máu tụ và trải qua nhiều ca mổ để tạo hình vùng đầu và cổ từ năm 2023 đến nay. Gia đình của anh chị ngoài quê cũng rất nghèo, nghe tin anh Ngọc bị tai nạn, người mẹ của anh Ngọc đã vay mượn gửi vào 80 triệu đồng, anh trai của Ngọc cũng cho mượn 31 triệu đồng để đưa anh Ngọc vào Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật. Các bác sĩ Chợ Rẫy đã cứu sống anh Ngọc nhưng anh phải ngồi xe lăn chứ không thể đi lại được. Thương chồng, chị Hạnh bỏ công ăn việc làm đưa anh đến Bệnh viện Phục hồi chức năng rồi qua Bệnh viện Y học Cổ truyền Lâm Đồng để điều trị với ước mong chồng mình có thể đi lại. Nhưng gần 7 tháng điều trị, tập phục hồi rồi chăm sóc, anh Ngọc vẫn phải ngồi trên chiếc xe lăn.

Cha bị tai nạn, mẹ phải đi theo chăm sóc cha gần 8 tháng qua nên đưa con trai đầu là cháu Đặng Thanh Lâm vừa đi học, vừa đi cắt hành thuê lo cho hai đứa em là Đặng Minh Phương và Đặng Thị Kha Hân ăn học. Năm nay, cháu Lâm vào lớp 12, em trai là cháu Phương vào lớp 7, còn cháu bé Kha Hân bước vào lớp 1. Nhà nghèo nhưng ba đứa con của gia đình này đều chịu khó học hành. Một con mắt của chị Nguyễn Thị



Ông Nguyễn Văn Lục - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng trao 200 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (Đức Trọng).

Hạnh đã hỏng, con mắt còn lại cũng nguy cơ không nhìn thấy. Bác sĩ nói phải thay giác mạc mới cứu được con mắt này, cái nghề cắt hành lá càng khiến con mắt ấy mờ dần, mờ dần qua ngày tháng.

Dù nghèo nhưng không để các con phải nghỉ học, dù khó nhưng không phải than thân trách phận, và dù đôi mắt đang mờ dần theo thời gian nhưng chị Nguyễn Thị Hạnh vẫn nỗ lực không ngừng để chăm lo cho chồng, chăm sóc các con. Chén cơm, manh áo, sách vở cho con, thuốc thang điều trị cho chồng và khoản nợ hơn 100 triệu đồng cứ lơ lửng trong đầu của chị.

Người đàn ông vừa làm cha, vừa làm mẹ

Người xưa nói, con trâu là đầu cơ nghiệp, vậy mà anh Long Văn Tinh (ở Tổ dân phố 4, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) đành bán đi cặp trâu, cơ nghiệp của cả gia đình. Bán trâu không phải để lấy tiền khởi nghiệp mà là để chữa trị căn bệnh ung thư đại tràng cho người vợ là chị Phương Thị Tinh, 38 tuổi. Nhưng tiền bán trâu, tiền dành dụm từ việc làm thuê, cuộc mưu sinh và thêm 65 triệu đồng vay mượn khắp nơi cũng chẳng thể cứu được người vợ mà anh Tinh yêu thương. Đó là thời điểm cuối năm 2021 khi dịch COVID-19 lan tràn.

Vợ mất khi đứa con thứ hai là cháu Long Việt Nữ mới 5 tháng tuổi, đứa con đầu là Long Thị Ngọc Diệp cũng chỉ mới 2 tuổi nên anh Long Văn Tinh phải vừa làm cha, vừa phải làm công việc chăm sóc hai con thơ thay cho vợ mình.

Không chỉ nuôi con, anh Tinh còn phải nuôi bố mẹ già nên anh không thể đi làm xa, chỉ tìm công việc bán thời gian như bốc vác vật liệu xây dựng, nhổ cỏ, bón phân cho các vườn cây khi có người thuê. Thời gian còn lại anh chăm 3 sào ruộng và mấy sào cây điều trên ngọn đồi cao. Mấy năm liền điều chẳng cho trái là bao, còn mảnh ruộng nhỏ cũng chẳng đủ lúa gạo cho 5 miệng ăn.

Căn nhà nhỏ của ba bố con anh Tinh đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ sụp đổ khi mưa gió kéo dài. Bố của anh Tinh đã 77 tuổi và mẹ của anh cũng đã bước vào tuổi 75 nên không thể làm việc nặng, chỉ giúp con mình chăm đàn gà để kiếm vài quả trứng cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Anh Long Văn Tinh ước mơ mua được cặp bò, nuôi thêm vài chục con gà, vịt, cải tạo vườn điều đã quá già cỗi và xây lại ngôi nhà cho lành lặn. Rồi năm nay, hai đứa con vào trường mầm non và mẫu giáo, lại thêm thuốc thang cho cha mẹ già. Tất cả vẫn chỉ là ước mơ của người đàn ông 40 tuổi này vì một mình anh không thể kiếm đâu ra tiền để biến cái ước mơ này thành hiện thực.

Đoàn thiện nguyện của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua con đường lầy lội trong những ngày ảnh hưởng mưa bão nặng nề để đem yêu thương, chia sẻ thêm động lực khát vọng sống đến với các hoàn cảnh này.

AN NHIÊN

Biển rác thải thành quà tặng - hành động đẹp trong đời sống

Mô hình "Biển rác thải thành quà tặng" do Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng phát động đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc.

Ngay những tháng đầu năm 2024, Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh đã triển khai Mô hình "Biển rác thải thành quà tặng" tại 5 thôn của xã và lấy thôn Phú Thạnh làm điểm. Mỗi thôn trên địa bàn xã đều có 1 điểm thu gom rác tại hội trường thôn; riêng thôn Phú Thạnh được chọn làm điểm nên đặt vật dụng thu gom rác tại 5 cụm tổ. "Với hình thức tuyên truyền, vận động các hộ dân và người dân sinh sống ở từng địa bàn thu gom sách, vở, báo cũ, lon bia, vỏ nhựa... bỏ vào từng thùng đặt tại từng cụm tổ hoặc hội trường thôn, rồi đến ngày 15 và 20 hàng tháng sẽ được thu gom, bán ngay tại chỗ. Số tiền thu được từ việc bán phế liệu, chúng tôi sẽ dùng để tặng quà cho học sinh nghèo, người khuyết tật, những người khó khăn, ốm đau đột xuất... Đây không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao, giúp họ vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống" - bà Phạm Thị Diễm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh cho biết.



Số tiền thu được từ việc bán phế liệu đã được Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh trao tặng các hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với mô hình trên, Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh còn vận động quỹ nhân đạo hỗ trợ các đối tượng trên. Sau một thời gian triển khai mô hình, cùng với vận động từ quỹ nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh đã thu được gần 37 triệu đồng; số tiền này, được dùng để trao 30 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng) cho các em học sinh nghèo hiếu học vào dịp trước ngày tổng kết năm học, 12 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho các em vào dịp khai giảng năm học mới và thăm ốm đau bệnh tật 10 suất (500 ngàn đồng/suất); hỗ trợ 1 hội viên sửa nhà tình thương 3 triệu đồng. "Mô hình Biển rác thải thành quà

tặng không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ môi trường sạch đẹp, mà còn có ý nghĩa nhân văn rất lớn. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra tất cả các thôn, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng" - bà Phạm Thị Diễm nói thêm.

Cùng với Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh, Hội Chữ thập đỏ xã Ninh Gia cũng là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả mô hình trên. Bà Nguyễn Thị Trâm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ninh Gia nói: "Sau khi Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai mô hình, chúng tôi đã họp Ban Chấp hành và triển khai về 9 chi hội trên địa bàn thôn; riêng 4 chi

hội trường học thì vào năm học này sẽ bắt đầu triển khai. Khi bắt tay triển khai mô hình này, chúng tôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các ban, ngành; trong đó, UBND xã đã hỗ trợ tiền để đóng 8 cái thùng làm vật dụng thu gom rác thải đặt tại hội trường 8 thôn (riêng thôn Kinh Tế Mới chưa làm). Hàng tháng, chi hội tổ chức đi thu gom, về bỏ vô thùng, bán và tập trung tiền lại. Số tiền này chúng tôi sẽ dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, học sinh nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, mới đây, trước những thiệt hại nặng nề mà cơn bão Yagi gây ra, Chi hội Chữ thập đỏ thôn Đàng Srôn đã dùng số tiền thu được từ việc bán phế liệu để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc đang gặp khó khăn vì thiên tai. Đây là một việc làm rất kịp thời và thiết thực".

Bà Bùi Thị Diệp - Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ thôn Đàng Srôn, xã Ninh Gia cho biết: "Mô hình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân và chính quyền địa phương. Chúng tôi tin rằng, đây là một mô hình hay và cần được nhân rộng để xây dựng một cộng đồng văn minh, sạch đẹp".

Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng cho biết: Mô hình "Biển rác thành quà tặng" được Hội Chữ thập đỏ huyện chọn để đăng ký mô hình dân vận khéo năm 2024 bởi ý nghĩa thiết thực của mô hình. Thông qua mô hình này, Hội Chữ

thập đỏ muốn chung tay cùng các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

"Việc thực hiện thành công mô hình này vừa góp phần bảo vệ môi trường "xanh, sạch, đẹp", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, bên cạnh đó, còn tạo được nguồn quỹ nhân đạo hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại chính địa phương đó. Với mục đích và ý nghĩa như vậy, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã yêu cầu 100% Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn phải đăng ký và xây dựng được mô hình này. Tính đến nay, qua quá trình theo dõi, đôn đốc đã có nhiều đơn vị thực hiện rất hiệu quả; các đơn vị còn lại cũng đã tổ chức thực hiện, tuy nhiên, hiệu quả chưa rõ nét, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc, trao đổi tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt trong thời gian tới" - bà Phạm Thị Thu Hương thông tin thêm.

Có thể nói, Mô hình "Biển rác thải thành quà tặng" do Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng triển khai là một sáng kiến ý nghĩa, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là một minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của cộng đồng. NHẬT MINH

1,2 tỷ nâng cao chất lượng cá tầm giống nội địa

Thông tin từ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cùng với Công ty TNHH Đà Lạt Caviar triển khai mô hình ứng dụng, phát triển cá tầm giống. Hiện nay, tại trang trại cá tầm của Công ty TNHH Đà Lạt Caviar (Tiểu khu 42, xã Đưng K'Nó, huyện Lạc Dương), các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III trực tiếp thực hiện các kỹ thuật nhân giống, sản xuất giống nhân tạo: Nuôi cá bố mẹ, lựa chọn cá bố mẹ khỏe mạnh đã thành thực, thu tinh trùng và trứng, thụ tinh cho trứng, nuôi ấu trùng, ương nuôi cá giống...

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa lên dự toán gần 1,2 tỷ đồng, trong đó,

30% ngân sách nhà nước hỗ trợ, 70% vốn đối ứng của doanh nghiệp để tiếp tục phát triển mô hình này từ nền tảng đã có. Quy mô dự án nuôi thuần dưỡng, nuôi vỗ thành thực 1.700 cá tầm giống bố mẹ từ 5 năm tuổi, sản xuất 1,5 triệu con cá tầm bột và 1 triệu con cá tầm giống đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm trong và ngoài địa phương. Sản lượng cá nước lạnh tại Lâm Đồng hiện nay đã đạt trên 2.300 tấn, giá trị ước đạt 450 tỷ đồng/năm. Việc chủ động được nguồn giống cá tầm chất lượng tại địa phương sẽ góp phần hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng cá tầm được nuôi trên cao nguyên.

DIỆP QUỲNH

Đạ Tẻh: 50% HTX hoạt động mức khá trở lên

Đánh giá 9 tháng đầu năm 2024, hợp tác xã (HTX) hoạt động đạt mức khá trở lên trên địa bàn huyện Đạ Tẻh chiếm tỷ lệ 50%. Doanh thu bình quân của HTX đạt 600 triệu đồng, người lao động thu nhập hơn 4,5 triệu đồng/tháng.

Cùng thời gian này, huyện Đạ Tẻh thành lập mới 1 HTX, nâng tổng số 28 HTX. Trong đó gồm: 24 HTX nông nghiệp, 2 HTX vận tải, 1 HTX tiêu thụ công nghiệp, 1 HTX chợ, tổng vốn

điều lệ hơn 6,2 tỷ đồng với 951 thành viên.

Bên cạnh đó, toàn huyện Đạ Tẻh có 41 tổ hợp tác (THT) sản xuất nông nghiệp. Cụ thể hoạt động trên các lĩnh vực trồng trọt (38 THT); chăn nuôi (2 THT), tiểu thủ công nghiệp (1 THT), tổng cộng 528 tổ viên.

Ngoài ra, toàn huyện Đạ Tẻh trong 9 tháng đầu năm 2024 đã đăng ký mới 286 hộ kinh doanh cá thể, tổng số vốn điều lệ gần 99 tỷ đồng.

VŨ VĂN

THÔNG BÁO

mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CÔNG TY TNHH HUNG NÔNG

Mã số thuế: 5800279977; Địa chỉ: Thôn K Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Do sơ suất trong quản lý hồ sơ, Công ty Hưng Nông đã thất lạc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T00030 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 16/7/2007.

Vậy Công ty xin thông báo để hoàn tất thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu ai nhận được xin liên hệ số điện thoại: 0982564296.

Công ty xin cảm ơn và hậu tạ!

Thông báo mất giấy tờ

Tên tôi là: LÊ THỊ THẢO NHUNG

Sinh ngày: 18/7/2002; CMND/CCCD số: 068302009146; ngày cấp: 1/3/2023; tại: Cục CS QLHC về TTXH.

Thường trú tại: Khu tập thể Ga, Phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; điện thoại: 0826000772.

Nhân viên Công ty TNHH Xe máy Thành Công, địa chỉ: 90 Phan Chu Trinh, P9, Đà Lạt.

Vào ngày 12/9/2024, tôi có mất một Phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng của chiếc xe máy nhãn hiệu HALIM: H50S1.

Số khung: RL9GCBHUMRAV01503;

Số máy: VZS139FMB111001503; màu sơn: đỏ - đen.

Lý do mất: vào ngày 12/09/2024, tôi có cầm Phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng nêu trên di chuyển từ 90 Phan Chu Trinh, Phường 9, Đà Lạt đến Viettinbank Quang Trung đóng phí trước bạ xe và sau khi quay về 90 Phan Chu Trinh, Phường 9, Đà Lạt thì phát hiện Phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng nêu trên đã bị rút mất.

Nay để phục vụ cho việc xin cấp lại Phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng và hoàn tất thủ tục đăng ký xe, tôi xin thông báo!

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2024

Thư cảm ơn

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
và các tầng lớp nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Trong tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão đã xảy ra lũ, lụt gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của Nhân dân ở các tỉnh phía Bắc;

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 11/9/2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Chia sẻ những mất mát, khó khăn với đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn, từ ngày 11/9/2024 đến ngày 30/9/2024, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời đóng góp được 68.999.629.715 đồng tiền mặt và quyên góp được 807 tấn hàng (trị giá hơn 24 tỷ đồng) vận chuyển đến các tỉnh phía Bắc để cứu trợ cho người dân vùng bão, lũ.

Toàn bộ số tiền tiếp nhận đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và kịp thời phân bổ chuyển về các tỉnh và chuyển về Quỹ Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ cho người dân khắc phục khó khăn sau bão, lũ.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những tình cảm, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chia sẻ những tấm lòng yêu thương với đồng bào miền Bắc trong lúc thiên tai, hoạn nạn.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

TM.ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH


Phạm Triều

Danh sách và Báo cáo kết quả tình Lâm Đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra được công khai trên Báo, Đài PT-TH và Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo hoạt động của văn phòng công chứng

- Tên Văn phòng công chứng:** VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ THỊ HẠNH
- Địa chỉ trụ sở:** Số 174 đường 30 tháng 4, tổ dân phố 5B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0972.021.879. Email: vpclethihanh@gmail.com
- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:** 818/QĐ - UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Trưởng Văn phòng công chứng:**
Họ và tên: Lê Thị Hạnh. Ngày sinh: 10/12/1987. Giới tính: Nữ. Quốc tịch: Việt Nam
Số Thẻ căn cước công dân: 040187021405. Ngày cấp: 05/10/2022. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Nơi thường trú: Xóm Văn Mỹ, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện tại: Số 174 đường 30 tháng 4, tổ dân phố 5B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0962690919. Email: lehanh2012@gmail.com
- Danh sách công chứng viên** (không bao gồm Trưởng Văn phòng công chứng):

STT	Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số CMND/Số Thẻ CCCD/Số định danh cá nhân	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại công chứng viên	Nơi ở hiện tại	Công chứng viên hợp danh/Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng
01	Phạm Thanh Vân; sinh ngày 08/7/1990; số thẻ căn cước công dân: 079090020151 cấp ngày 11/03/2021	474/QĐ-BTP ngày 30/3/2022	Số 174 đường 30 tháng 4, tổ dân phố 5B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng	Công chứng viên hợp danh